



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
แบบผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ)  
บ้านน้ำลอก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จะดำเนินการ  
จ้างเหมาตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ)  
บ้านน้ำลอก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ราคากลาง ๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง  
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นขอสอบราคา

๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้างในสัญญาเดียวกัน ใน  
วงเงินไม่น้อยกว่า ๙๙๖,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นสัญญาโดยตรง (สัญญา  
เดียว) กับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ซึ่ง  
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วน  
ตำบลบ่อทองเชื่อถือได้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน  
ตำบลบ่อทอง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน  
การสอบราคาจ้างครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับ  
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ  
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง “โดยให้ผู้ที่จะเสนอราคาไปดูสถานที่ด้วยตนเองก่อนที่จะยื่นขอสอบราคา  
และให้ถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว และเมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานจะ  
นำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ หรือของด/ลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองมิได้”

ยื่นซองโดยตรงต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ ณ กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง โดยผู้เสนอจะต้องยื่นซองเสนอราคาที่เปิดผนึก เรียบร้อย จำหน้าซองถึง "ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๐" โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) บ้านน้ำลอก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ส่ง ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เลขที่ ๒๙๙ หมู่ ๗ บ้านแพะ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์ ๕๓๒๓๐ (โดยซองสอบราคาจะต้องถึงมือเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันสุดท้ายของการยื่นซองสอบราคา ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. และถึงวันและเวลาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทองแสนขัน (ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน ชั้น ๒)

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทองแสนขัน (ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ใน ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๘๒๔๐๒๘ และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง [www.Bothong.go.th](http://www.Bothong.go.th) และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.sprocurement.go.th](http://www.sprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายบรรพต สุนิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง